

**เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา**

กิจกรรม	เป้าหมายเทียบกับจากปี 2561	มาตรการบรรลุเป้าหมาย
1.จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	50%	<p>1. กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบและมีความเข้าใจสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. ค้นหารายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถระบุแหล่งข้อมูลสืบค้น ดังนี้</p> <p>2.1 สินค้าตะกร้าเขียว</p> <p>2.2 สินค้าที่ได้ฉลากเขียว (Green Label)</p> <p>2.3 ผลิตภัณฑ์ผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Cool Mode)</p> <p>2.4 ผลิตภัณฑ์ฉลากสิ่งแวดล้อม</p> <p>โดยสามารถค้นหาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ที่เว็บไซต์ <a href="http://ptech.pcd.go.th/gp/">http://ptech.pcd.go.th/gp/</a></p>
2.จัดจ้างบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	10%	<p>1. พิจารณาถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง โดยจะต้องแสดงหลักฐานการรับรองดังกล่าว</p> <p>2. หากหน่วยงานไม่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมรับรอง ทางสำนักงานจะต้องทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยเบื้องต้น</p> <p>3. มีการจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้ามาปฏิบัติงานในสำนักงาน</p> <p>4. หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับการอบรมหรือสื่อสารเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเอง</p> <p>5. หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นสามารถอธิบายแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนเองได้</p> <p>6. ตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ</p> <p>7. มีการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆ ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้</p> <p>7.1 จัดจ้างโรงแรมที่ได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว (Green Leaf)</p> <p>7.2 จัดจ้างโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์สถานประกอบการที่ปกสีเขียว (Green Hotel)</p> <p>โดยสามารถค้นหาโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ที่เว็บไซต์ <a href="http://ptech.pcd.go.th/gp/บริการโรงแรม.htm">http://ptech.pcd.go.th/gp/บริการโรงแรม.htm</a></p>

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง)

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา